

CHOWชนะงานตั้งโซลาร์เซลล์ซีพีเอฟเฟส3

#CHOW #พื้นที่ - CHOW เฮ! ชนะประมูล

โครงการ ซีพีเอฟ โซลาร์เซลล์ เฟส 3 พร้อมเดินหน้าขยายตลาดในประเทศทั้งรายย่อยและรายใหญ่ คาดปีนี้จะเติบโตมากกว่า 100 เมกะวัตต์ ส่วนปีหน้าเพิ่มขึ้นเกิน 2 เท่า

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี → **อ่านต่อหน้า 31**

CHOW (ต่อจากหน้า 3)

จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าของโครงการ ซีพีเอฟ โซลาร์เซลล์ เฟส 3 ได้ออกหนังสือแจ้งผลการประมูลให้ บริษัท เซาร์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิล จำกัด (กิจการร่วมค้า) เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการดังกล่าว โดยบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการทั้งหมด รวมถึงการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน บนหุ่นลอยน้ำ และบนหลังคา ในสถานที่ติดตั้งของเจ้าของโครงการจำนวน 60 พื้นที่ เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของการไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 15 ปี

ทั้งนี้โครงการ ซีพีเอฟ โซลาร์เซลล์ เฟส 3 มีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของโครงการ

● ลุยตลาดในประเทศ

ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงาน

ทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมีประสบการณ์ลงทุนพัฒนา และขายไฟฟ้าให้ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 100 เมกะวัตต์ ขณะที่ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลียที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาพร้อมกันประมาณ 275 เมกะวัตต์

ส่วนของ Solar Rooftop ในประเทศ ในปีนี้บริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศมากขึ้น ทั้งตลาดรายย่อยและรายใหญ่ ซึ่งในปีนี้จะเติบโตมากกว่า 100 เมกะวัตต์ และจะเติบโตเพิ่มขึ้นเกิน 2 เท่าในปีหน้า ซึ่งตลาดในประเทศไทยปีนี้บริษัทเชื่อมั่นศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตในต่างประเทศ ที่ทุกสเกลทำมาก่อนเกิน 100 เมกะวัตต์ มีทักษะสูง และยังมีโซลาร์รูฟท็อปที่ได้รับสัมปทานจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และติดตั้งแล้วกว่า 1 พันหลังคาเรือน การเข้าไปติดตั้งใหม่ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท

● ภาพธุรกิจเหล็ก

สำหรับธุรกิจเหล็กซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท หลังจากนั้นพร้อมเดินหน้าผลิตสินค้าป้อนให้กับลูกค้าที่ได้ลงนามในสัญญารับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (Steel Billets) จำนวน 400,000 ตันต่อปี พร้อมทั้งเตรียมผลิตสินค้าแบบใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดหวังจะได้รับการสั่งซื้อจากการผลิตลูกค้าในปีนี้อยู่ที่ 1.7 แสนตัน และปีหน้า 4 แสนตัน

สำหรับในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทพลิกกำไรสุทธิ 1,205.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,270.52 ล้านบาท หรือ 1,950% โดยมาจากธุรกิจเหล็กเริ่มเปิดเดินสายการผลิตครั้งใหม่และรับรู้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น อีก 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 56.9 เมกะวัตต์ เป็นจำนวนเงินรวม 1,423.46 ล้านบาท